

Nga Sơn, ngày 01 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2015; Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015.

Thực hiện mục tiêu, kế hoạch Chương trình Phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, trong 6 tháng đầu năm 2015, bên cạnh những thuận lợi, trên địa bàn huyện tiếp tục gặp không ít những khó khăn, thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng gay gắt kéo dài, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, UBND huyện, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quyết tâm nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương và sự đồng tình ủng hộ, tự giác tham gia của nhân dân, Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện tiếp tục chuyển biến tích cực, cụ thể đạt được kết quả như sau:

1. Về tuyên truyền, tập huấn.

Công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh một cách toàn diện, rộng khắp từ huyện đến cơ sở; đài truyền thanh huyện tiếp tục dành nhiều thời lượng đưa tin, viết bài để tuyên truyền về Chương trình xây dựng NTM với nội dung phong phú, đa dạng hơn; Các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua hệ thống pano, khẩu hiệu, trên hệ thống đài truyền thanh, thông qua sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức cơ sở đảng, các tổ chức chính trị - xã hội.

Thường trực Ban chỉ đạo phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới huyện, cán bộ theo dõi nông thôn mới huyện; Trưởng ban chỉ đạo phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới và cán bộ theo dõi nông thôn mới 3 xã (Nga Yên, Nga Hưng, Nga Lĩnh) đã tham gia tập huấn kiến thức xây dựng nông thôn mới do Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh tổ chức tháng 6/2015.

Thông qua công tác tuyên truyền, tập huấn, nhận thức của cán bộ, đảng viên về xây dựng NTM được nâng lên. Chương trình xây dựng NTM đã thực sự trở thành phong trào sâu rộng, có sức lan tỏa, thu hút được sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân toàn huyện.

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình:

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, ban Thường vụ Huyện ủy đã kiện toàn Ban chỉ đạo (BCĐ) phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới gồm 45 đồng chí (Trưởng chỉ đạo là Bí thư huyện ủy, 5 phó Ban và 39 thành viên). UBND huyện kiện toàn lại Hội đồng thẩm tra tiêu chí nông thôn mới gồm 20 đồng chí, trong đó Phó chủ tịch phụ trách Nông nghiệp là Chủ tịch Hội đồng, Trưởng phòng Nông nghiệp là Phó chủ tịch Hội đồng và 20 Ủy viên; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Ban hành 9 văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về các nội dung: hướng dẫn đăng ký và hoàn thiện hồ sơ thôn, xóm đạt chuẩn nông thôn mới; Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015; yêu cầu xã báo cáo số liệu 6 tháng đầu năm về kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo 16 xã thực hiện có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ bằng xi măng năm 2015; Giao vốn hỗ trợ phát triển sản xuất cho 7 xã. Đề nghị các xã thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới báo cáo Ủy ban nhân dân huyện hàng tháng; các thành viên hội đồng thẩm tra tiêu chí xây dựng nông thôn mới huyện, các phòng ban, cơ quan, đơn vị có liên quan được phân công phụ trách thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí cho các xã; Chỉ đạo các xã kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới sau Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020; Chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới tổng hợp kết quả nâng cao chất lượng các tiêu chí và tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản. Và thực hiện 8 báo cáo theo yêu cầu của các sở, ban ngành đảm bảo đúng tiến độ.

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/HU, ngày 30/11/2013 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác xây dựng thôn, xóm đạt chuẩn nông thôn mới; Kế hoạch số 72-KH/HU ngày 26/9/2012 của Huyện ủy Nga Sơn về phát động toàn dân thực hiện chỉnh trang nông thôn, đẩy mạnh phong trào “chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Bám sát nhiệm vụ và kế hoạch đề ra các đồng chí Thường vụ huyện ủy phụ trách cụm, huyện ủy viên phụ trách các xã, các cơ quan, ngành, đoàn thể đã tập trung chỉ đạo, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở cơ sở, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, nắm bắt tình hình, kịp thời giúp cơ sở giải quyết, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Chỉ đạo các xã đăng ký “thôn, xóm đạt chuẩn nông thôn mới” trong năm và rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề nghị huyện thẩm định, công nhận “đạt chuẩn” nông thôn mới cho các thôn hoàn thành xây dựng nông thôn mới theo quy định tại Quyết định số 717/2014/QĐ-UBND ngày 17/3/2014 về việc ban hành Quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và tổ chức công bố “Thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định thành lập Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới cấp huyện gồm 6 thành viên, do Đồng chí Nguyễn Văn Phùng - Phó chủ tịch UBND huyện làm Chánh văn phòng, Đồng chí Đặng Văn Huy - Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT và Đồng chí Trịnh Minh Thư – Phó trưởng phòng Công thương làm Phó Chánh văn phòng và 3 cán bộ, công chức làm kiêm nhiệm có nhiệm vụ: Giúp Ban Chỉ đạo huyện xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Chương trình trên địa bàn huyện; Theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình về thực hiện Chương trình trên địa bàn huyện; Chuẩn bị nội dung, chương trình cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của Ban Chỉ đạo huyện và các báo cáo theo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo; Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về Chương trình trên địa bàn huyện.

Hướng dẫn 3 xã (Nga Yên, Nga Hưng, Nga Lĩnh) tập trung rà soát kết quả thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới theo Đề án xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt, tiếp tục nâng cáo các tiêu chí đạt chưa bền vững và hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, lập hồ sơ trình UBND huyện thẩm định công nhận đạt các tiêu chí và đề nghị UBND tỉnh thẩm định, công nhận “đạt chuẩn nông thôn mới” theo Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố đạt chuẩn nông thôn mới đảm bảo đúng mục tiêu, kế hoạch.

Chỉ đạo các xã có nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng nông thôn mới đối với các công trình Công sở, Trạm Y tế, Trung tâm văn hóa thể thao xã và nguồn vốn hỗ trợ bằng xi măng, hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ (thưởng) hoàn thành xây dựng nông thôn mới để xây dựng công trình phúc lợi ... sử dụng một cách hiệu quả, đúng mục đích theo quy định.

3. Kết quả về thực hiện các lĩnh vực:

3.1. Lập và triển khai quy hoạch xây dựng nông thôn mới:

Đến 30/6/2012 toàn huyện đã hoàn thành và phê duyệt quy hoạch nông thôn mới cho các xã. Tuy nhiên, do chất lượng quy hoạch không đảm bảo nên hầu hết các xã phải tổ chức rà soát điều chỉnh quy hoạch. Đến nay, có 24/26 xã đề nghị huyện điều chỉnh và bổ sung quy hoạch nông thôn mới, có 6 xã hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh bổ sung quy hoạch đã được huyện thẩm định và phê duyệt (gồm: Nga Lĩnh, Nga Thanh, Nga Điền, Nga Tân, Nga Mỹ, Nga Yên).

3.2. Về phát triển kinh tế:

Tập trung chỉ đạo quyết liệt chuyển dịch cơ cấu cây trồng, mùa vụ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Tiếp tục chỉ đạo mở rộng cây trồng có giá trị kinh tế cao, diện tích 500ha. Tổng diện tích gieo trồng đạt 8.931ha, bằng 98,1%CK.

Tổng sản lượng lương thực cây có hạt 6 tháng đầu năm đạt 28,935 tấn. Trong đó: diện tích lúa 4.171ha, năng suất đạt 63,6tạ/ha, tăng 0,1tạ/ha; cói 839ha (giảm 160,5ha so với cùng kỳ), năng suất đạt 69tạ/ha. Tổ chức chỉ đạo cải tạo được 28,7 ha vườn tạp. Chăn nuôi trang trại công nghiệp và chăn nuôi nông hộ trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển khá, giá cả ổn định; tăng cường kiểm tra, kiểm soát vận chuyển động vật và sản phẩm không rõ nguồn gốc, nhằm ngăn chặn dịch bệnh; tổ chức tiêm phòng đợt 1 năm 2015 cho đàn gia súc, gia cầm đạt kết quả cao, không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn. Tiếp tục chỉ đạo khắc phục ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi và trong khu dân cư bằng biện pháp sử dụng đệm lót sinh học và xây bể biôga.

Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 3.627 tấn, tăng 0,9%CK, giá trị ước đạt 73 tỷ đồng, bằng 104,7%CK. Trong đó: sản lượng nuôi 2.236,4 tấn, tăng 1,1%CK, sản lượng khai thác 1.390,7 tấn. Chỉ đạo xây dựng, triển khai và kiểm tra phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2015; chi nhánh thủy lợi Nga Sơn đã làm tốt công tác tưới, tiêu cho cây trồng phát triển.

Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 392,178 tỷ đồng (Giá CĐ2010), bằng 107,6%CK. Sản phẩm chủ yếu gồm: quần áo 7,6 triệu sản phẩm, bằng 107%CK; quai 4.213 tấn, bằng 102,8%CK; chiếu 314.000 lá, bằng 101,4%CK; gạch 25,3 triệu viên, bằng 101,1%CK; đá 108.000 m³, bằng 106,9%CK. Giá trị xuất khẩu đạt 36,2 triệu USD, bằng 125,2%CK (đạt 51,71% mục tiêu NQ 08). Giá trị nhập khẩu đạt 16,7 triệu USD, bằng 65%CK.

Dịch vụ và Thương mại: Tiếp tục có bước phát triển khá, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 556,7 tỷ đồng, bằng 114,3%CK. Tích cực đầu mối, tìm kiếm thị trường cho hàng thủ công mỹ nghệ từ nguyên liệu cói. Tăng cường quản lý các loại hàng hoá trên địa bàn, kiểm tra, xử lý vi phạm hàng giả, hàng kém chất lượng, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, nhất là vào dịp lễ, tết cuối năm.

Thu ngân sách xã: đạt 112,697 tỷ đồng, bằng 106,6%CK. chi ngân sách xã 111,048 tỷ đồng, bằng 104,9%CK. Tình hình thu chi ngân sách cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Về tín dụng ngân hàng: Các tổ chức tín dụng và ngân hàng đã làm tốt việc huy động và cho vay vốn đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Vốn huy động đạt 1.345,348 tỷ đồng, bằng 114,1%CK, dư nợ cho vay đạt 1.630,944 tỷ đồng, bằng 115,2%CK. Các quỹ tín dụng, nguồn vốn huy động đạt 313,7 tỷ đồng, dư nợ cho vay 288,7 tỷ đồng.

3.3. Lĩnh vực Văn hoá, giáo dục, xã hội, y tế và môi trường:

Làm tốt công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các cấp uỷ đảng, chính quyền; nhất là tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020, năm du lịch Quốc gia 2015 - Thanh Hoá. Tổ chức hội thi đua yêu nước ở xã và ở huyện Nga Sơn lần thứ IX, giai đoạn 2010-2015. Các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh; các lễ hội, dịch vụ văn hoá được quản lý theo quy định;

- Chỉ đạo các xóm chỉnh sửa hương ước, quy ước làng văn hoá cho phù hợp với quy định. Các xã rà soát và tổ chức xây dựng mới nhà văn hoá thôn và chỉnh sửa nhằm đảm bảo các tiêu chí

- Nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp học, tổ chức tổng kết năm học 2014-2015. Kết quả có 1 học sinh đạt giải ba quốc gia, 317 học sinh đạt giải cấp tỉnh, phối hợp tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp quốc gia bậc THPT đối với khối 12, chuẩn bị tốt các điều kiện để tuyển sinh vào các khối đầu cấp học, năm học 2015-2016 ; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; công tác y tế dự phòng, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cấp phát 80,7 tấn gạo cho các hộ khó khăn, hộ chính sách trong dịp lễ, tết và vào các kỳ giáp hạt, giải quyết việc làm cho 1.100 lao động (đạt 36,66% mục tiêu NQ 08), xuất khẩu lao động được 108 người (đạt 72% mục tiêu NQ 08). Kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ 918 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 45 ngôi nhà tặng cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Tặng 103 xe đạp cho học sinh nghèo học giỏi.

Công tác Y tế cơ sở được quan tâm củng cố, phát triển cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị; nguồn lực và chất lượng khám chữa bệnh. Tăng cường công tác y tế dự phòng, tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm và tổ chức các đợt kiểm tra tốt về vệ sinh an toàn thực phẩm không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

Công tác vệ sinh môi trường được quan tâm, chỉ đạo đúng mức. Đến nay 100% xã đã tổ chức thu gom rác thải, trong đó có 25/26 xã ký hợp đồng với công ty môi trường thu gom rác thải hàng tuần, 01 xã tự tổ chức thu gom rác thải; tổ chức xây dựng 6 mô hình đê mốt sinh học trong chăn nuôi lợn, 146 mô hình đê mốt trong chăn nuôi gà, vịt, đầu tư xây mới và chỉnh trang

Tổ chức xây dựng 6 mô hình đê mốt sinh học trong chăn nuôi lợn, 146 mô hình đê mốt trong chăn nuôi gà, vịt, đầu tư xây mới và chỉnh trang 894 nhà ở và các công trình sinh hoạt.

3.4. Xây dựng hệ thống chính trị và an ninh trật tự:

Tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo của các Cấp uỷ Đảng theo hướng tăng cường phối hợp, chủ động nắm bắt tình hình cơ sở, thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động của Cấp uỷ; xây dựng kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ công tác. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó hệ thống chính trị ở cơ sở được xây dựng đủ về cơ cấu tổ chức, chất lượng hoạt động có hiệu quả.

Chỉ đạo thành công Đại hội Đảng bộ, Chi bộ trực và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời, phân công nhiệm vụ sau Đại hội, xây dựng quy chế làm việc, chương trình hành động, chương trình công tác toàn khoá, kiện toàn các ban chỉ đạo.

Hoạt động của Chính quyền đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; Chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, đề án, các kết luận theo chương trình công tác.

Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể: Tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực lao động sản xuất, triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Quan tâm đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm tập hợp thu hút đoàn viên, hội viên. thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước.

Trên lĩnh vực an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội: Tăng cường công tác tuần tra canh gác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tốt an ninh chính trị nội bộ; an ninh nông thôn, không để xảy ra điểm nóng, không để đột xuất bất ngờ xảy ra; phức tạp về an ninh trật tự. Đồng thời, củng cố và phát huy có hiệu quả tổ An ninh trật tự, An ninh xã hội theo đề án số 375 và chỉ thị số 10 của UBND tỉnh góp phần quan trọng trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chính sách, pháp luật cũng như thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại khu dân cư. thông qua đó các hoạt động tình nghĩa, còn giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, có ý thức xây dựng, gìn giữ mối quan hệ tình làng, nghĩa xóm, gắn kết cộng đồng.

4. Về thực hiện nguồn vốn hỗ trợ năm 2015.

Năm 2015 huyện Nga Sơn được phân bổ tổng số tiền hỗ trợ từ chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 15.401 triệu, trong đó, để xây dựng Trụ sở xã 1.300 triệu đồng, Trạm Y tế 3.050 triệu, Trung tâm Văn hóa là 2.500 triệu đồng, Hỗ trợ bằng xi măng là 5.600 triệu đồng, phát triển sản xuất 713 triệu đồng, Chỉ đạo, tuyên truyền 238 triệu đồng, thưởng xây dựng công trình phúc lợi cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014 là 2 tỷ đồng. Các xã đang triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng mục đích các nguồn hỗ trợ trên và việc xây mới, hoàn thiện các công trình.

Về vốn hỗ trợ mô hình phát triển sản xuất, huyện đã rà soát, lựa chọn mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả phân bổ cho 7 xã (Nga An, Nga Vịnh, Nga Điền, Nga Phú, Nga Yên, Nga Thắng, Nga Tân thực hiện các mô hình: cánh đồng mẫu lớn, cải tạo đàn dê và nuôi cá xen ghép. Trong đó, mô hình cải tạo đàn dê tại 3 xã (Nga An, Nga Điền, Nga Phú) giao cho Trạm khuyến nông làm chủ dự án, các mô hình còn lại UBND các xã làm chủ dự án.

Về Nguồn vốn hỗ trợ bằng xi măng cho 16 xã ((gồm: Ba Đình, Nga Vịnh, Nga Thắng, Nga Văn, Nga Trường, Nga Thiện, Nga Điền, Nga Phú, Nga Giáp, Nga Hải, Nga Nhân, Nga Trung, Nga Bạch, Nga Thanh, Nga Liên, Nga Thái) mỗi xã 350 triệu đồng, các xã đã đấu mỗi ký hợp đồng với Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn để thực hiện có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ vào ưu tiên xây dựng các hạng mục công trình: đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, kênh mương, xây dựng nhà văn hóa thôn,...

5. Kết quả huy động nguồn lực và triển khai thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng:

Tổng số vốn huy động xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2015 là 341 tỷ 526 triệu đồng. Trong đó Ngân sách TW là 12 tỷ 401 triệu đồng, Ngân sách tỉnh là 5 tỷ 300 triệu đồng, ngân sách huyện 1 tỷ đồng, ngân sách xã 31 tỷ 107 triệu đồng, vốn tín dụng là 18 tỷ 923 triệu đồng, vốn từ các doanh nghiệp là 500 triệu đồng, vốn lồng ghép là 5 tỷ 50 triệu, vốn nhân dân đóng góp và từ các nguồn khác là 267 tỷ 245 triệu đồng (trong đó đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi là 6 tỷ 797 triệu đồng).

Cùng với chính sách hỗ trợ, các chương trình lồng ghép, tín dụng và doanh nghiệp, nguồn huy động từ nội lực ngân sách xã và đặc biệt là nguồn đóng góp từ nhân dân và con em quê hương ủng hộ toàn huyện đã triển khai xây mới và nâng cấp 7,39 đường trục xã, liên xã; bê tông hóa và cứng hóa 23,86 km đường liên thôn và 7,725 km đường ngõ xóm; sửa chữa nâng cấp 16,07 km đường giao thông nội đồng; kiên cố hóa và sửa chữa nâng cấp được 2,53 km kênh mương nội đồng; xây mới và sửa chữa nâng cấp 5 nhà văn hoá và 1 khu thể thao thôn; nâng cấp 4 trường học và xây mới, nâng cấp 45 phòng học; xây mới 463 nhà ở dân cư và nâng cấp 370 nhà ở dân cư và xây dựng 532 công trình nhà vệ sinh.

6. Kết quả thực hiện các tiêu chí NTM.

Các phòng, ban, ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ và các văn bản quy định của ngành đã thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí nông thôn mới cho các xã đến thời điểm 30/6/2015. Kết quả như sau: bình quân toàn huyện đạt 13,46 tiêu chí/xã, trong đó có 3 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới (xã Nga An, Nga Thành, Nga Thạch), 7 xã đạt 15-18 tiêu chí (Nga Yên, Nga Hưng, Nga Lĩnh, Nga Mỹ, Nga Thái, Nga Liên, Nga Trung) , 13 xã đạt 10-14 tiêu chí (Nga Phú, Nga Nhân, Nga Hải, Nga Giáp, Nga Điền, Nga Văn, Nga Trường, Nga Vịnh, Ba Đình, Nga Bạch, Nga Thắng, Nga Thanh, Nga Thủy) có 3 xã đạt từ 7-9 tiêu chí (Nga Thiện, Nga Tiến, Nga Tân).

Cụ thể các tiêu chí đạt được như sau:

Có 100% số xã đạt tiêu chí số 1 về quy hoạch; 12/26 xã đạt Tiêu chí số 2 về Giao thông (đạt 46,2%); 14/26 xã đạt Tiêu chí số 3 về Thủy lợi (đạt 53,9%); 26/26 xã đạt tiêu chí số 4 về Điện (đạt 100%); Có 20/26 xã đạt Tiêu chí số 5 về Trường học (đạt 76,9%); 16/26 xã đạt Tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa (tạt 61,5%; 4/26 xã đạt Tiêu chí số 7 về Chợ nông thôn (đạt 15,4%); 26/26 xã đạt Tiêu chí số 8 về Bru điện (đạt 100%); 21/26 xã đạt Tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư (đạt 80,8%); 22/26 xã đạt Tiêu chí số 10 về Thu nhập (đạt 84,6%); Có 7/26 xã đạt Tiêu chí số 11 về Hộ nghèo (đạt 26,9%); 23/26 xã đạt Tiêu chí số 12 về Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên (đạt 88,5%); Có 23/26 xã đạt Tiêu chí số 13 về Hình thức Tổ chức sản xuất: đạt (đạt 88,5%); 26/26 xã đạt Tiêu chí số 14 về Giáo dục (đạt 100%); 10/26 xã đạt Tiêu

chỉ số 15 về Y tế (đạt 38,5%); 25/26 xã đạt Tiêu chí số 16 về Văn hóa (đạt 96,2%); 5/26 xã đạt Tiêu chí số 17 về Môi trường (đạt 19,2); Tiêu chí số 18 về Hệ thống tổ chức chính trị xã hội: Có 23/26 xã đạt (đạt 88,5%); Có 21/26 xã đạt Tiêu chí số 19 về An ninh trật tự xã hội (đạt 80,8%).

II. MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN:

1. Tồn tại, hạn chế:

- Công tác tuyên truyền về chương trình xây dựng nông thôn mới vẫn còn chậm, do đó chưa tạo chuyển biến mạnh mẽ đến đông đảo cán bộ và người dân, công tác tuyên truyền mới dừng ở cán bộ. Nhận thức của nhân dân chưa đồng bộ và thống nhất, việc tổ chức triển khai thực hiện lúng túng và chưa quyết liệt.

- Chỉ đạo tổ chức sản xuất để nâng cao thu nhập cho nông dân ở một số xã chưa được quan tâm, nhất là việc mở rộng, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

- Chỉ đạo thực hiện khắc phục ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, các gia trại, trang trại chăn nuôi lợn công nghiệp có chuyển biến nhưng vẫn còn bức xúc trong nhân dân.

- Chỉ đạo xây dựng xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới, trường chuẩn Quốc gia và xã đạt chuẩn quốc gia về y tế tiến độ còn chậm.

- Đa số các xã chưa hoàn thành chưa xây dựng quy chế quản lý quy hoạch; Công tác quản lý nhà nước về đất đai theo quy hoạch chưa đúng quy định..

- Công tác rà soát đánh giá thôn, xóm đạt chuẩn nông thôn mới không bám sát vào quy định nên việc đánh giá và hồ sơ báo cáo về huyện không đạt yêu cầu phải sửa lại nhiều

- Phong trào thi đua xây dựng thôn xóm đạt chuẩn nông thôn mới còn hạn chế, chỉ có một số ít xã đầu năm thực hiện đăng ký các thôn hoàn thành xây dựng “ thôn, xóm đạt chuẩn” năm 2015, đa số các xã không đăng ký.

- Chất lượng về quy hoạch xây dựng nông thôn mới chưa cao, khi các xã bắt tay vào thực hiện thấy nhiều bất cập cần đề nghị huyện cho phép chỉnh sửa, bổ sung.

2. Nguyên nhân:

- Công tác tuyên truyền mục đích ý nghĩa tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới chưa được quan tâm.

- Sự vào cuộc của hệ thống chính trị còn hạn chế và chưa phân công rõ nhiệm vụ cho từng cấp ngành và các cấp, ngành chưa thấy rõ nhiệm vụ để tổ chức thực hiện.

- Một số cấp uỷ mới chỉ quan tâm tới công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội, chưa quan tâm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chưa quyết liệt, đúng mức đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hoá xã hội để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới

- Việc phối hợp triển khai giữa các ngành, các phòng ban liên quan cấp huyện chưa thực sự vào cuộc, đang còn nhiều hạn chế và đang coi việc xây dựng nông thôn mới là công việc của ngành nông nghiệp.

- Kinh phí để thực hiện chương trình nông thôn mới rất lớn, các tiêu chí về sau đòi hỏi nguồn lực nhiều song thu ngân sách đạt thấp trong khi đó vốn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước còn thấp, phân bổ chậm và nhỏ giọt; nguồn đóng góp của nhân dân có hạn, khó khăn cho việc lập, xây dựng kế hoạch và huy động nguồn vốn để thực hiện chương trình, đặc biệt là đối với các xã không phải là xã điểm, không được hưởng cơ chế hỗ trợ từ nguồn cấp quyền sử dụng đất .

- Giá cả một số sản phẩm nông nghiệp còn ở mức thấp, thị trường tiêu thụ gặp khó khăn.

- Thủ tục hành chính trong xây dựng cơ bản chưa gọn nhẹ. Cơ chế thanh quyết toán vốn hỗ trợ thực hiện chương trình chưa đồng bộ và thống nhất gây khó khăn cho quá trình thực hiện.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM

1. Mục tiêu:

- Xây dựng 4 xã: Nga Yên, Nga Hưng, Nga Mỹ, Nga Lĩnh được công nhận xã nông thôn mới trong năm 2015

- Phấn đấu, mỗi năm mỗi xã hoàn thành 2 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, có từ 1 đến 2 thôn đạt chuẩn nông thôn mới.

2. Một số giải pháp chủ yếu:

2.1. Công tác tuyên truyền, vận động

Đài truyền thanh, Trung tâm văn hóa phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới dành nhiều thời lượng đưa tin, viết bài, pano, khẩu hiệu để tuyên truyền về Chương trình xây dựng NTM với nội dung phong phú, đa dạng hơn để nhân dân nắm được mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ và các tầng lớp nhân dân góp phần phát huy được tinh tự giác đầu tư nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang nhà cửa, đường làng, ngõ xóm, đóng góp tiền, công lao động, hiến đất để làm giao thông, thủy lợi nội đồng và các công trình phúc lợi khác, mạnh dạn vay vốn để phát triển sản xuất.

2.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình.

Tăng cường công tác lãnh đạo một cách toàn diện tất cả các lĩnh vực, trong đó tiếp tục tập trung cao phát triển sản xuất theo hướng coi trọng giá trị gia tăng, phát triển bền vững; nâng cấp kết cấu hạ tầng; đào tạo cán bộ nông thôn mới; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; nâng cao chất lượng hoạt động các lĩnh vực về văn hóa, xã hội, an ninh trật tự xã hội. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các cơ chế, chính sách trong xây dựng nông thôn mới ở các cấp; đặc biệt là việc thực thi dân chủ, giám sát cộng đồng, trao quyền cho người dân.

Lãnh đạo, chỉ đạo tất cả các xã phải vào cuộc quyết liệt, tạo sự chuyển biến rõ nét; quan tâm cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với 13 xã đăng ký về đích giai đoạn 2016-2020.

2.2. Giải pháp thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

2.2.1. Đối với cấp xã:

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Quan tâm chỉ đạo Đề án “chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện, giai đoạn 2014-2020, định hướng đến 2030”; tổ chức thực hiện tốt phương án sản xuất vụ thu, vụ mùa và phương án sản xuất vụ đông 2015-2016; tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh việc tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT trong nuôi trồng thủy sản; làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; tổ chức nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, tu sửa cầu cống...đảm bảo cho việc tiêu, thoát nước trong mùa mưa, bão.

- Chỉ đạo đẩy mạnh thâm canh cói trong vùng quy hoạch, nhất là những diện tích mới được cải tạo, nhất thiết không để tái hoang trở lại ở các xã vùng cói ở những diện tích đã cải tạo; tiếp tục chuyển diện tích cói hiệu quả thấp sang trồng cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản và trang trại tổng hợp theo quy hoạch; tập trung đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng phục vụ cho thâm canh cói và vùng chuyển đổi từ trồng cói sang trồng lúa và nuôi trồng thủy sản. Tập trung đẩy mạnh chăn nuôi nông hộ, gắn với khắc phục ô nhiễm môi trường trong khu dân cư; thực hiện tốt việc phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng các mô hình và mở rộng diện tích cây trồng cho giá trị kinh tế cao, gắn với chuyển giao các tiến bộ KHKT, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

- Đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại, các mặt hàng xuất khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, tiêu thụ hàng thủ công mỹ nghệ từ nguyên liệu cói, tăng cường công tác tìm kiếm thị trường nội địa. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt việc thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, tiếp tục rà soát, phân loại các nguồn thu thu phí và các lệ phí theo quy định; đẩy mạnh việc khai thác nguồn thu từ cấp quyền sử dụng đất; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong việc sử dụng ngân sách của đơn vị đảm bảo tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí.

- Tăng cường quản lý đất đai theo quy hoạch, 100% xã xây dựng quy chế quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới và trình UBND huyện phê duyệt trước 30/11/2015. Chỉ đạo xử lý nghiêm các vi phạm, không để lấn chiếm, tự làm các mô hình kinh tế không đúng quy hoạch. Xây dựng quy định về đảm bảo vệ sinh môi trường trong chăn nuôi.

- Đề nghị các xã tiếp tục rà soát các tiêu chí đã đạt và chưa đạt căn cứ Bộ tiêu chí quốc gia và Quyết 4296/2013/QĐ- UBND ngày 04/12/2013 của UBND tỉnh về ban hành Tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới để tổ chức thực hiện. Xây dựng kế hoạch cụ thể; xác định những nội dung, công việc cần làm, những tiêu chí phần đầu đạt được qua từng năm.

Đặc biệt, đối với 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 (Nga Yên, Nga Hưng, Nga Lĩnh, Nga Mỹ) xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai chỉ đạo cần thực hiện để đạt chuẩn nông thôn mới theo lộ trình như sau: Đối với xã Nga Yên chỉ đạo triển khai, thực hiện, hoàn chỉnh hồ sơ trình huyện thẩm tra, thẩm định trước ngày 5/8/2015; xã Nga Hưng chỉ đạo triển khai, thực hiện, hoàn chỉnh hồ sơ trình huyện thẩm tra thẩm định trước ngày 15/8/2015; xã Nga Lĩnh chỉ đạo triển khai, thực hiện, hoàn chỉnh hồ sơ trình huyện thẩm tra thẩm định trước ngày 25/8/2015; xã Nga Mỹ chỉ đạo triển khai, thực hiện, hoàn chỉnh hồ sơ trình huyện thẩm tra thẩm định trước ngày 05/9/2015.

- UBND các xã bố trí 1 công chức cấp xã chuyên trách về xây dựng nông thôn mới theo khoản 4 quyết định số: 1996/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của văn phòng điều phối giúp ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới các cấp.

2.2.2. Đối với cấp huyện:

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 29-CT/HU và Kế hoạch số 72-KH/HU, trọng tâm là chỉnh trang nông thôn, chỉnh trang nhà cửa, tường rào, cải tạo vườn tạp, ứng dụng đệm lót sinh học, xây dựng bể bioga; phấn đấu, mỗi xã hoàn thành 2 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, có từ 1 đến 2 thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Các xã: Nga Yên, Nga Hưng, Nga Mỹ, Nga Lĩnh được công nhận xã nông thôn mới trong năm 2015; các xã còn lại tập trung rà soát các tiêu chí, xây dựng lộ trình cụ thể để hoàn thành xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Chỉ đạo các xã Nga An, Nga Thành, Nga Thạch xây dựng thôn, xóm, xã đạt kiểu mẫu.

- Giao cho Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện tham mưu ban hành kế hoạch xây dựng huyện Nga Sơn trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020. - Chỉ đạo nâng cao chất lượng cơ sở văn hoá trường học, trạm Y tế. Trong đó quan tâm tới 4 xã hoàn thành nông thôn mới năm 2015.

- Tổ chức chỉ đạo về nâng cao chất lượng hoạt động của các làng văn hoá. Chỉ đạo xã Nga Văn, Nga Hưng và Nga Trường hoàn thành các tiêu chí được công nhận xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới; trường Mầm Non xã Nga Thắng, THCS xã Nga Lĩnh và THCS xã Nga Bạch đạt chuẩn Quốc gia; Nga Mỹ, Nga Phú đạt chuẩn quốc gia về y tế, giai đoạn 2011-2020; ban hành kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân mua và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, giai đoạn 2016-2020. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công.

- Tổ chức kêu gọi, vận động ủng hộ để xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động; đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động đi làm việc ở nước ngoài.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh xảy ra, làm tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Thực hiện tốt Chỉ thị 27-CT/TW

của Bộ Chính trị và Quyết định 1323/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh và hương ước, quy ước thôn, xóm, làng văn hoá.

- Các thành viên trong ban chỉ đạo phát triển nông nghiệp và chương trình xây dựng nông thôn mới, các phòng ban UBND huyện, các ngành. Tập trung xuống xã được phân công, các tiêu chí đảm nhiệm theo dõi, nắm bắt tình hình và giúp các địa phương hướng dẫn thực hiện các tiêu chí theo lĩnh vực phụ trách, đặc biệt quan tâm đến 4 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2015.

- Phòng Công thương triển khai rà soát lại tất cả các xã cần quy hoạch chợ báo cáo và tham mưu UBND huyện đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh lại quy hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn huyện cần xây dựng đạt chuẩn trước ngày 20/7/2015; Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp với UBND các xã hướng dẫn, tuyên truyền mục đích ý nghĩa của việc tham gia các hình thức bảo hiểm y tế, nâng cao tỉ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế trên 70%.

Hội đồng thẩm tra xây dựng nông thôn mới tổ chức thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí nông thôn mới cho 4 xã (Nga Yên, Nga Hưng, Nga Lĩnh, Nga Mỹ) xong trước ngày 20/9/2015 báo cáo trưởng Ban chỉ đạo, xin ý kiến của Mặt trận tổ quốc và các thành viên mặt trận tổ quốc và các xã trên địa bàn về đạt chuẩn nông thôn mới cho các xã.

- Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, đẩy mạnh các phong trào thi đua, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới và thực hiện tốt Kế hoạch số 72 của Huyện uỷ. Đồng thời, thực hiện tốt các nội dung, chương trình, kế hoạch về xây dựng nông thôn mới.

Nơi nhận:

- TTHU, HĐND huyện (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCTUBND huyện (BC);
- Các thành viên Ban chỉ đạo XDNTM huyện;
- Bí thư, Chủ tịch UBND các xã (TH);
- Lưu: VT, BCĐ.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

**DỰ KIẾN CÁC XÃ HOÀN THÀNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI,
HOÀN THÀNH XÃ KIỂU MẪU
Giai đoạn 2015-2020**

STT	Nội dung	Thời gian, Đơn vị (xã)					
		Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
1	Hoàn thành xây dựng nông thôn mới	Nga Yên, Nga Hưng, Nga Lĩnh, Nga Mỹ	Nga Thái, Nga Phú	Nga Trung, Nga Liên,	Nga Hải, Nga Điền, Nga Văn	Ba Đình Nga Giáp, Nga Bạch, Nga Nhân	Nga Trường, Nga Vịnh
2	Hoàn thành xã kiểu mẫu			Nga An	Nga Thành, Nga Thạch	Nga Yên, Nga Mỹ	Nga Hưng, Nga Lĩnh

